

ประจำวันที่ 1-7 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การเมือง

ชี้ชัด.ต้องบูม ต่อจากหน้า... 1

การค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่เปิดให้แล้ว และอย่าไปหวังที่จะพึ่งพารัฐบาลจังหวัด ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเด็ดขาด เพราะองค์กรเหล่านี้ก็มีปัญหาอยู่ในตัวแล้วและไม่สามารถที่จะผลักดันโครงการที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเช่นนี้ได้ "เราจะต้องพึ่งตัวของเราเอง ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ อย่าลืมนว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโลกนี้ เกิดขึ้นจากคนกลุ่มเล็กๆ ก่อนทั้งสิ้น" ดร.วีระกล่าว

ทางด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กล่าวว่า เชียงรายมีศักยภาพมาก สามารถที่จะสร้างให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในอนุภูมิภาคนี้ได้ เพียงแต่เราจะต้องหาสิ่งที่จะมาดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวให้เจอ เช่น อาจจะต้องหาความเป็นล้านนาหรืออะไรก็ได้ที่จะทำให้เชียงรายมีความสำคัญแทนที่จะเป็นทางผ่านอย่างที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กัน จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาในวันนี้ขึ้น เพื่อให้คนเชียงรายได้กำหนดทิศทางการพัฒนา

ด้วยตัวของตัวเอง อันจะนำไปสู่แนวทางหรือโครงการที่เป็นรูปธรรมต่อไป

จากนั้นจึงเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งได้แนวทางการลงทุนออกมา 3 ด้านด้วยกันคือ 1. ด้านการศึกษา จะต้องทำให้เชียงรายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา โดยเฉพาะศูนย์กลางการสอนภาษาจีนและการศึกษาระหว่างประเทศ ลาว พม่า และจีน ซึ่งเชียงรายมีโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาพร้อมอยู่แล้วพอสมควร เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีศูนย์วัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำลังสร้างศูนย์การประชุมนานาชาติด้วยเงินลงทุน 130 ล้านบาท ซึ่งสามารถจะพัฒนามหาวิทยาลัยเหล่านี้หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาระหว่างประเทศได้ไม่ยาก 2. ด้านการกีฬา เชียงรายสามารถที่จะดึงนักกีฬาจากทั่วประเทศหรือจากประเทศใกล้เคียงให้มาเก็บตัวและฝึกซ้อมที่นี่ได้ เนื่องจากเชียงรายมีอากาศและสภาพแวดล้อมดี หากมีสนามกีฬาประเภทต่างๆ อย่างเพียง

พอและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันก็จะมีนักกีฬาจากทั่วทุกภูมิภาคอยากจะมาเก็บตัวและฝึกซ้อมที่นี่ และ 3 ด้านการท่องเที่ยวจะต้องเน้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น การดูวิถีชีวิตของพลพรรคก๊กมินตั๋งที่หลบหนีพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยที่ดอยแม่สลอง ดอยหลวง และผาตั้ง เป็นต้น ซึ่งเชียงรายมีความได้เปรียบอยู่แล้วในเรื่องการให้บริการ อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงแต่ไม่สามารถจะรักษาวัฒนธรรมไว้ได้เด่นชัดเหมือนสิบสองปันนา ซึ่งถ้าท้องถิ่นเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็สามารถจะรณรงค์หรือฟื้นฟูการรักษาวัฒนธรรมล้านนาให้เด่นชัดได้

การประชุมสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ซึ่งสำนักบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะได้จัดทำสรุปการประชุมสัมมนาเผยแพร่แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาเชียงรายในอนาคต" ต่อไป